



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (OTOP) กลุ่มเกษตรกร
สู่การเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ระหว่าง
จังหวัดหนองคาย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานความร่วมมือข้างต้น ในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (OTOP) กลุ่มเกษตรกร สู่การเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งต่อไป ในบันทึกข้อตกลงนี้ จะเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์ OTOP” เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์ OTOP และเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองคาย ซึ่งต่อไป ในบันทึกข้อตกลงนี้ จะเรียกว่า “เจ้าของผลิตภัณฑ์ OTOP” สามารถดำเนินการต่อยอดการพัฒนาธุรกิจด้วยการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าผสมผสานเทคโนโลยี โดยสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งความรู้สมัยใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านการตลาด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นที่ปรึกษา รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงพาณิชย์และการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการของชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เจ้าของผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ โอกาส สู่ SMEs รวมถึงการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ตลาด ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติ การศึกษาดูงาน ในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาไปพร้อมกัน

1. หลักการสำคัญ

รัฐบาลได้กำหนดนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในด้านอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนากิจการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบที่มีเอกภาพที่ชัดเจน รวมทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการการตลาดและโอกาสในการลงทุน

ความสำคัญของการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มุ่งเน้นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่าง จังหวัดหนองคาย ซึ่งต่อไป ในบันทึกข้อตกลงนี้ จะเรียกว่า “จังหวัด” กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งต่อไป ในบันทึกข้อตกลงนี้ จะเรียกว่า “มทร.พระนคร” ในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดหนองคายต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (OTOP) กลุ่มเกษตรกรผู้การเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของจังหวัด

2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาขีดสมรรถนะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (OTOP) กลุ่มเกษตรกร ในการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

2.3 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการธุรกิจและขยายโอกาสด้านการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ของจังหวัด

2.4 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะของนักศึกษา การศึกษาดูงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการของ มทร.พระนคร

3. เป้าหมายการดำเนินงาน

หน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ตกลงจะผนึกกำลังเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (OTOP) กลุ่มเกษตรกรของจังหวัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการและการตลาด ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ บทบาท อำนาจหน้าที่ และทรัพยากรของหน่วยงานความร่วมมือ

4. ข้อตกลงการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เพื่อดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จังหวัดมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานความร่วมมือ และ มทร.พระนคร มอบหมายให้ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานความร่วมมือ

หน่วยงานทั้ง 2 ฝ่าย จะผนึกกำลังร่วมมือกันอย่างจริงจังตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบันทึกความร่วมมือ

ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์แห่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ หน่วยงานทั้ง 2 ฝ่าย จะมอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดต่อ ประสานงาน ทารื้อข้อปฏิบัติ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหากำหนดกิจกรรมร่วมกัน ตามความจำเป็น เหมาะสม

กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หน่วยงานทั้ง 2 ฝ่าย จะพิจารณาจากความเป็นไปได้ทางงบประมาณ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือทั้ง 2 หน่วยงาน ทั้งนี้ แต่ละฝ่ายมีอำนาจตัดสินใจโดยอิสระภายใต้อำนาจหน้าที่ กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ต้องถือปฏิบัติ โดยมีการหารือกำหนดแนวทางการดำเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิด

ความร่วมมือในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี (สามปี) นับแต่วันที่ผู้มีอำนาจลงนามหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย ทั้ง 2 ฝ่าย ได้ลงนามร่วมกันตามท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้

ในระหว่างการค้าดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีข้อขัดข้อง จำเป็นด้วยเหตุประการใดก็ตาม อาจยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ โดยมีหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นการล่วงหน้า ก่อนวันยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ไม่น้อยกว่า 60 วัน (หกสิบวัน)

5. การลงนามความร่วมมือ

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจจริง ในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ได้จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ตรงตามเจตนารมณ์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ และยึดถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ

จังหวัดหนองคาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลงชื่อ



(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ลงชื่อ



(รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์)

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลงชื่อ



(นายเมฆ อมรินทร์พิทักษ์ จันทรชัย)

รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดหนองคาย

พยาน

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

พยาน

ลงนาม ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558